



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๓๖๘

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา/

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมจึงมีมติเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานขั้นตอนใดก็ตาม ขอให้ตระหนักถึงการนำข้อมูลผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ ควรมีแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน และควรมีความคุ้มค่าของเวลา ขั้นตอนการบริหารจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ ตลอดจนการนำผลคะแนนภาษาอังกฤษไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรมีหลักเกณฑ์การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศให้นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดสมิททิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และก่อนการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคะแนนจากการทดสอบวัดสมิททิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสูงกว่าการทดสอบฯ ในครั้งแรก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำผลคะแนนภาษาอังกฤษไปใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

๒. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอให้มีการจัดการทดสอบวัดสมิททิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษนักศึกษาทุก ๆ ชั้นปี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

๓. ให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัดสมิทภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการทดสอบให้นักศึกษาทุกชั้นปี และทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

๔. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทดสอบวัดสมิทภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งนี้ เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ได้เสนอให้มีการจัดทดสอบฯ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณในการดำเนินการจัดทดสอบฯ ทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาต้องสอบผ่านในระดับ B๑ ควรพิจารณาว่าหากกำหนดเป็นเงื่อนไขการจบการศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการตกค้างของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนอาจสอบไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

๒. ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำประกาศให้นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ว่าต้องประกาศก่อนรับนักศึกษาเข้าศึกษากี่ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการจัดการทดสอบวัดสมิทภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยสามารถเทียบเคียงผลของ CEFR หรือมาตรฐานอื่นที่มีลักษณะเทียบเคียงกัน และในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดอบรมให้กับนักศึกษา โดยมีกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัดสมิทภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดทำประกาศให้นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ

๓. ให้กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ